

## HỘI LHPN HUYỆN TIỀN HẢI

# Tăng cường giám sát, phản biện xã hội



Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiền Hải giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại xã Tây Tiến.

**T**hực hiện khâu đột phá "Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phân biệt xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ", thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tiền Hải đã đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn về nội dung, mục đích, ý nghĩa, quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua đó từng bước đưa hoạt động giám sát và phản biện xã hội đi vào chiều sâu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ.

Giám sát và phản biện xã hội là việc không mới nhưng việc tổ chức thực hiện ở các đoàn thể những năm trước đây còn nhiều lúng túng, hiệu quả chưa cao. Hội LHPN huyện chỉ tham gia với tư cách là thành viên tại các cuộc giám sát do các Ban của HĐND huyện hoặc Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì. Để hoạt động giám sát, phản biện, đề xuất chính sách đi vào thực chất, Hội LHPN huyện xác định "Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu" hướng tới "Lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội". Luôn thể hiện chính kiến của tổ chức hội trong các vụ việc liên quan đến

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; chủ động và tích cực tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Theo đó, năm 2018, Hội LHPN huyện đã xây dựng và thực hiện phản biện thành công các cuộc giám sát do các Ban của hội viên, phụ nữ trong thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình, xây dựng mô hình phụ nữ tự quản về công tác vệ sinh môi trường giai đoạn 2018 - 2025; thực hiện chương trình thi đua đặc biệt "Phụ nữ Thái Bình chung sức bảo vệ môi trường năm 2018" do Hội LHPN tỉnh phát động. Lần đầu tiên, Hội LHPN huyện chủ trì tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề về:

công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại 5 trạm y tế trên địa bàn huyện và thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với phụ nữ và trẻ em tại 5 đơn vị. Thông qua giám sát cho thấy công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm sóc, giáo dục trẻ em đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện công bằng, đúng đối tượng. Đặc biệt, từ đề xuất, kiến nghị sau giám sát của Hội LHPN huyện, một số trạm y tế đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư kinh phí tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hầu hết các đơn vị chịu sự giám sát đã nhận ra khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, để ra giải pháp khắc phục, sửa chữa trên tinh thần cầu thị. Hội LHPN các xã, thị trấn cũng phối hợp tổ chức giám sát 20 cuộc. Qua các cuộc giám sát, các cơ sở hội có bản năm bắt được tình hình thực tế việc thực hiện cơ chế, chính sách tại địa phương, góp phần cùng các ngành chức năng và địa phương tìm ra hướng giải quyết thích hợp.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện tổ chức 2 cuộc đối thoại với lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các ngành liên quan và với lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để đại diện cán bộ hội cơ sở phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề đạt ý kiến, kiến nghị, để xuất phát sinh từ thực tế địa phương. Tại cuộc đối thoại với lãnh đạo huyện đã có 17 ý kiến của đại diện phụ nữ cơ sở về các vấn đề liên quan trên các lĩnh vực của đời sống gắn liền với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của hội phụ nữ. Trên cơ sở đó, lãnh

đạo huyện có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị sát thực, hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ nói riêng, nhân dân trên địa bàn nói chung. Chi Tạ Thị Chung, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Hoàng khẳng định: Việc tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ hội cơ sở vừa là hình thức phát huy dân chủ vừa là diễn đàn để đại diện phụ nữ thể hiện tiếng nói, quan điểm của mình trong xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; đồng thời cũng là một trong những nội dung cụ thể hóa Quyết định số 218 của Bộ Chính trị quy định về việc "MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền". Vì thế, chi em rất tích cực tham gia trao đổi, góp ý kiến.

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện cũng tích cực tham gia, đóng góp hàng nghìn ý kiến có chất lượng và phản biện xã hội đối với nhiều dự thảo luật, nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy và chính quyền địa phương. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thời gian tới, Hội LHPN huyện Tiền Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về tầm quan trọng, ý nghĩa của hoạt động giám sát và phản biện xã hội; chủ động lựa chọn những nội dung, những vấn đề bức xúc có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ để tổ chức giám sát, phản biện.

THU HIỀN

## CÔNG ĐOÀN NGÀNH ĐIỆN LỰC

# Chỗ dựa của người lao động

**Đ**ể động viên người lao động (NLD), Công đoàn ngành điện lực đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà, qua đó giúp gia đình đoàn viên, NLD giảm bớt khó khăn, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Những ngày cuối năm 2018, trên các trục đường thị thành thị trấn đến các khu dân cư đều để bắt gặp các nhóm thợ điện đang khẩn trương sửa chữa, bảo dưỡng mạng lưới điện phục vụ nhiều sự kiện dịp cuối năm cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ở xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình), tại các trạm biến áp thường xuyên có từ 4 - 5 công nhân ngành điện đang kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng thiết bị. Mỗi người một việc với tinh thần khẩn trương để bảo đảm lưới điện được thông suốt. Anh Nguyễn Văn

Cờ, công nhân Điện lực thành phố chia sẻ: Những ngày giáp tết, công việc của chúng tôi rất bận rộn. Tất cả công nhân đều tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các sự cố, khắc phục kịp thời những khiếm khuyết trên lưới để cấp điện ổn định, an toàn cho người dân cũng như phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố nói riêng, toàn tỉnh nói chung. Để động viên công nhân, Ban giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình và tổ chức công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức nhiều phong trào cho công nhân tham gia, qua đó động viên tinh thần, khích lệ NLD hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong khi các thợ điện của Điện lực thành phố khẩn trương sửa chữa, bảo dưỡng lại các đầu cột và trạm biến áp thì các thợ điện của Điện lực Vũ Thư lại căng mình để thực hiện các hoạt động san tải lưới điện để bảo đảm cung cấp điện ổn định. Tại thôn Nam Bị, xã Tân Hòa (Vũ Thư), không khí làm việc của các thợ điện rất hối hả. Anh

Đặng Văn Thanh, đội trưởng đội quản lý tổng hợp số 1, Điện lực Vũ Thư chia sẻ: Dịp cuối năm, ngày lễ, tết, lịch đổ ải và nhiều sự kiện khác, việc cấp điện ổn định là rất cần thiết. Người thợ điện ngoài những việc làm hàng ngày luôn phải túc trực sửa chữa lưới điện 24/24 giờ, nghỉ ngoài giờ nhưng vẫn túc trực, có điện thoại là lên đường ngay, khi có sự cố phải giải quyết một cách nhanh nhất để cấp điện ổn định trở lại. Trước nỗ lực của anh em, Ban giám đốc Công ty, Công đoàn ngành điện lực quan tâm giúp đỡ công nhân trong công tác quản lý và sửa chữa, thường xuyên động viên tinh thần, những thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang bị bảo hộ lao động phục vụ cho công việc.

Theo thống kê, mỗi năm lượng phụ tải của ngành điện tăng từ 14 - 15%. Trước tình hình phụ tải tăng, nhất là vào dịp hè, dịp tết, ngành điện phải thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên để phục vụ cho việc cấp điện ổn định. Ông Bùi Mạnh Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công ty Điện lực Thái Bình chia sẻ: Thiếu hụt được sự vất vả của NLD, hàng năm Công ty đều có các chính sách hỗ trợ kịp thời để động viên NLD. Theo kế hoạch, trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ban giám đốc và Công đoàn Công ty Điện lực Thái Bình sẽ tổ chức thăm hỏi, động

viên các đơn vị trực tết, tặng quà công nhân và con công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. Như trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban giám đốc và Công đoàn Công ty tổ chức thăm hỏi, động viên các đơn vị trực tết trên 81 triệu đồng; tặng quà công nhân và con công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, gặp nạn đầu xuân... số tiền trên 200 triệu đồng. Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao cho NLD tham gia.

Năm 2019, Công đoàn ngành điện lực xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động để công đoàn là chỗ dựa tin cậy, vững chắc trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLD, tiếp tục hoạt động hướng về cơ sở, lấy đoàn viên và NLD làm trung tâm. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLD. Tham gia quản lý doanh nghiệp, xây dựng và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân ngành điện phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

NGUYỄN CƯỜNG



Kiểm tra trạm biến áp để kịp thời bảo dưỡng, giữ ổn định nguồn điện.

## ► Trao tặng hơn 3.700 bản sách cho thư viện và tủ sách cơ sở

Sáng ngày 11/1, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ngày Sách Việt Nam, triển khai nhiệm vụ công tác thư viện năm 2019.

5 năm qua, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh, phòng văn hóa - thông tin, trung tâm văn hóa - thể thao các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về ngày Sách Việt Nam như: hội thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách; giao lưu, tọa đàm về sách, báo, văn hóa đọc. Trong 5 năm, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đã tiếp nhận 2.500 bản sách do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng; chủ động liên hệ với các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân quyên góp được trên 10.000 bản sách về các lĩnh vực. Từ nguồn sách quyên góp, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đã tặng hơn 3.700 bản sách cho 32 thư viện và tủ sách cơ sở. Để phục vụ cho hoạt động trung bày, triển lãm, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đã lựa chọn 25.000 bản sách, sắp xếp nghệ thuật với các chủ đề bám sát tình hình chính trị, lịch sử, thời sự của đất nước và địa phương. Thư viện các huyện, thành phố cũng đã lựa chọn 5.000 bản sách để trưng bày.

Năm 2019, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh sẽ liên kết với các thư viện trong cả nước trao đổi báo và tổ chức phòng đọc báo xuân; tổ chức trưng bày, triển lãm sách, báo nhân kỷ niệm ngày Sách Việt Nam, ngày sách và bản quyền thế giới; lựa chọn, bổ sung sách báo mới phục vụ bạn đọc; đồng thời, chủ động tiếp nhận sách, báo từ các nguồn tài trợ; thường xuyên nắm bắt nhu cầu của bạn đọc và tích cực tuyên truyền thu hút người đọc sách; quan tâm thúc đẩy hoạt động thư viện cơ sở...

Nhân dịp này, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh được tặng bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong tổ chức các hoạt động ngày Sách Việt Nam và công tác thư viện năm 2018.

HOÀNG LANH

## ► HỘI CCB HUYỆN ĐÔNG HUNG 1.000 HỘI VIÊN ĐƯỢC VAY VỐN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

Năm 2018, để giúp hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Hưng đã phối hợp mở 40 lớp tập huấn kiến thức về khoa học kỹ thuật, thu hút trên 800 lượt cán bộ, hội viên tham gia. 31 hội CCB xã, thị trấn nhận ủy thác với các ngân hàng tổng dư nợ đến nay là 22 tỷ đồng cho 1.000 hội viên vay phát triển sản xuất. Toàn huyện có 34 CCB là chủ công ty, doanh nghiệp, 42 CCB là chủ trang trại... Cũng trong năm qua, các cấp hội đã trao 260 suất quà trị giá 78 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp cùng các địa phương tặng trên 4.100 suất quà cho hộ nghèo; tổ chức mừng thọ 650 hội viên cao tuổi; thăm hỏi 780 lượt cán bộ, hội viên đau ốm; phối hợp hỗ trợ 3 hội viên và tân binh khó khăn về nhà ở 90 triệu đồng; huy động nguồn xã hội hóa trao mỗi tháng 10kg gạo/người cho 3 CCB bị bệnh hiểm nghèo và có con nhiễm chất độc da cam/Đioxin. Đặc biệt, năm 2018, các cơ sở hội quyên góp 2,2 tỷ đồng, hiến 3.700m<sup>2</sup> đất và trên 3.800 ngày công góp phần xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Năm 2018, Hội CCB huyện Đông Hưng dẫn đầu toàn tỉnh về thực hiện các phong trào thi đua, được UBND tỉnh tặng bằng khen.

TRUNG HIẾU

## ► QUỲNH PHỤ PHẤN ĐÁU CÓ TỪ 95% TRỞ LÊN HỘI VIÊN CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU

Năm 2018, Hội Cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ và các cơ sở hội đã chủ động triển khai kế hoạch, động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và của hội. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới... Toàn huyện mở 186 lớp quán triệt các nghị quyết của trung ương, 98,9% hội viên tham gia học tập và viết cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội đã tin cậy cho 2.371 hội viên vay vốn ngân hàng với tổng dư nợ 62,4 tỷ đồng, cho 798 hội viên vay ưu đãi 3,97 tỷ đồng và 59 tấn thóc từ quỹ tình nghĩa của hội để phát triển kinh tế. Đóng góp 850 ngày công tham gia tu sửa 10 nghĩa trang, 48 tượng đài liệt sĩ, tham gia các hoạt động tình nghĩa, từ thiện, nhân đạo với tổng số tiền 1.754 tỷ đồng...

Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2019, Hội Cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, duy trì nghiêm các chương trình học tập chính trị, thời sự, tổ chức các phong trào thi đua; phấn đấu có từ 95% trở lên hội viên gương mẫu và gia đình hội viên văn hóa, 100% chi hội, hội cơ sở sinh hoạt đúng định kỳ, bảo đảm chất lượng.

TRỊNH CƯỜNG

# Yêu quê hương qua từng nét vẽ

**C**ùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục để xứng đáng là ngôi trường mang tên lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) còn tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ học sinh.

Về thăm Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, ngay từ sân trường là khung cảnh rực rỡ sắc hoa. Khắp các hành lang là những giỏ hoa với đủ sắc màu do các cô giáo và các em học sinh chăm sóc. Điểm nhấn trong năm học 2018 - 2019 là những bức tranh tường do chính tay các em học sinh của trường tô vẽ dưới sự hướng dẫn của

cán bộ, giáo viên. Thấy giáo Tô Quang Mạnh, giáo viên Mỹ thuật chia sẻ: Năm học này, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Thái Thụy, nhà trường phối hợp với tổ chức công đoàn phát động các hoạt động ngoại khóa như: tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, quê hương Thái Thụy, các hoạt động văn nghệ, thể thao..., trong đó nổi bật là các lớp tham gia vẽ tranh tường với chủ đề "Tình yêu quê hương". Việc tổ chức vẽ tranh tường là hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức mỹ thuật vào thực tế, qua đó bộc lộ năng khiếu hội họa và khả năng vận dụng kiến thức đã học của các em vào thực tiễn cuộc sống, tạo nên những giá trị thẩm mỹ, làm cho không khí học tập thêm

sôi động. Đồng thời, công trình cũng tạo ra cảnh quan nhà trường một diện mạo mới. Bức tranh tường năm sát khuôn viên của trường với hàng cây và ao cá gồm 16 bức được giáo viên mỹ thuật hướng dẫn các em phác thảo trên khổ giấy A4 theo từng lớp, sau khi chấm sẽ chọn ra một bức xuất sắc nhất và cử một nhóm học sinh có khả năng mỹ thuật để thể hiện theo vị trí của lớp đã được quy định. Nội dung tranh vẽ của các lớp khá đa dạng và phong phú, nét vẽ ngộ nghĩnh, hồn nhiên, sắc màu tươi sáng, rực rỡ, bộc lộ đúng đặc điểm, cảm xúc độ tuổi thiếu niên đã tạo nên một tập hợp tranh ca ngợi vẻ đẹp của quê hương Thái Thụy. Với cách cảm nhận rất chân thật, các bức vẽ đã thể hiện những đặc trưng của

miền quê biển: bến cảng Tân Sơn tàu thuyền nhộn nhịp cá vè, nghề làm muối Tam Đông, làm mắm Diêm Điền, nghề làm nón truyền thống Quảng Nạp và cảnh đẹp các làng ven với dòng sông, bến nước, con đò, những cánh đồng lúa chín vàng, các hoạt động ngày tết... Toàn bộ các bức tranh đều được các em thực hiện trong các tiết mỹ thuật và tranh thủ giờ nghỉ, ngày chủ nhật nên không ảnh hưởng đến giờ học chính khóa. Em Lê Ngọc Hà, học sinh lớp 9A2 chia sẻ: Để vẽ được bức tranh, ngoài tham khảo mỗi chúng em phải xuống thực tế để bổ sung ý tưởng. Thông qua hoạt động vẽ tranh tường giúp chúng em thêm yêu quê hương, đất nước mình hơn.

Cô giáo Trịnh Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Với đạo lý "Ưống nước nhớ nguồn" và truyền thống "Tôn sư trọng

đạo", công trình tranh tường do các em học sinh thực hiện không chỉ là món quà ý nghĩa thể hiện tình yêu quê hương, đất nước mà còn là tình cảm thể

hiện lòng biết ơn sâu sắc của các em với các thế hệ thầy cô đã và đang truyền đạt những kiến thức bổ ích giúp các em trở thành những chủ nhân tương lai

của đất nước, góp phần tô thắm truyền thống của người trường mang tên lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

NGUYỄN DŨNG



Bức tranh nghệ thuật làm muối Tam Đông (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy) do các em học sinh Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh thực hiện.